

Số:13

Ngày 06/4/2020

Bản tin hàng tuần
ra ngày thứ Hai

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

VĂN BẢN MỚI

1. Y bác sĩ tham gia chống dịch Covid-19 được hưởng phụ cấp đến 300.000 đồng/ngày.

2. Thủ tướng Chính phủ chính thức công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc.

3. Các địa phương được sử dụng tối đa 70% quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

4. Thực hiện cách ly toàn xã hội

trong 15 ngày kể từ ngày 01/4/2020.

5. Ngân hàng Nhà nước cho vay tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng để khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.

6. Các bệnh viện chuẩn bị sẵn phương án cho tình huống dịch bệnh lan rộng.

7. Tổ chức xét xử đối với các hành vi trốn cách ly, không khai báo y tế.

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Các cửa hàng hoạt động kinh doanh, dịch vụ không đóng cửa theo yêu cầu phòng, chống dịch SARS-CoV-2 sẽ bị xử phạt như thế nào?

2. Đối với những trường hợp cố tình tụ tập đông người ở vùng dịch SARS-CoV-2 sẽ bị xử phạt như thế nào?

3. Đối với hành vi không đeo khẩu trang tại nơi công cộng từ ngày 16/3/2020?

4. Người lao động bị cách ly vì dịch SARS-CoV-2 sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm như thế nào?

VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Y BÁC SĨ THAM GIA CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐƯỢC HƯỞNG PHỤ CẤP ĐẾN 300.000 ĐỒNG/NGÀY

Đây là nội dung quan trọng mới được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết 37/NQ-CP về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 ngày 29/3/2020 và có hiệu lực thi hành ngay.

Chế độ phụ cấp chống dịch quy định mức 300.000 đồng/ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, đối với 02 nhóm đối tượng sau: người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch; người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị người mắc bệnh dịch tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Chế độ phụ cấp chống dịch mức 200.000 đồng/ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ được áp dụng đối với: người vận chuyển người bệnh, bệnh phẩm; bảo quản tử thi bệnh nhân; người giặt đồ vải, quần áo bác sĩ, bệnh nhân; cán bộ y tế thực hiện giám sát dịch tễ, theo dõi y tế tại cơ sở cách ly y tế tại nhà và cơ sở cách ly y tế theo chỉ định của cơ quan quản lý Nhà nước...

Về chi trả chi phí khám, chữa bệnh khác đối với trường hợp đang trong thời gian cách ly y tế tập trung mà mắc các bệnh khác phải khám, điều trị. Đối với người có thẻ bảo hiểm y tế, Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí khám, điều trị trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế như trường hợp đi khám, chữa bệnh đúng tuyến. Ngân sách nhà nước chi trả phần chi phí đồng chi trả của người bệnh và các chi phí ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế. Đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế: người Việt Nam thì do

ngân sách nhà nước chi trả; người nước ngoài tự chi trả chi phí khám, điều trị.

Chính phủ cũng quyết định mức hỗ trợ tiền ăn của người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế là 80.000 đồng/ngày trong thời gian cách ly. Người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế cũng được cấp miễn phí nước uống, khăn mặt, khẩu trang, nước dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng tắm gội và các vật dụng thiết yếu với tổng chi phí là 40.000 đồng/ngày. Đối với địa phương đang hỗ trợ tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế khác mức 80.000 đồng/ngày trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì thanh quyết toán theo số đã chi. Căn cứ khả năng ngân sách của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phép quyết định mức hỗ trợ cao hơn. Cơ quan, đơn vị được giao thực hiện cách ly y tế có trách nhiệm cung cấp bữa ăn cho người bị cách ly y tế bảo đảm kịp thời, thuận lợi. Trường hợp người bị cách ly y tế có yêu cầu bữa ăn theo nhu cầu (nếu có), thì phải tự chi trả phần chi phí tăng thêm. Việc yêu cầu cung cấp bữa ăn riêng của người bị cách ly phải phù hợp với điều kiện của cơ sở thực hiện cách ly y tế.

2. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHÍNH THỨC CÔNG BỐ DỊCH COVID-19 TRÊN TOÀN QUỐC

Ngày 01/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 447/QĐ-TTg về việc công bố dịch COVID-19, có hiệu lực thi hành

ngay. Quyết định có tên gọi COVID-19 (dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra).

Thời gian xảy ra dịch bệnh được xác định từ ngày 23/01/2020 (thời điểm trường hợp đầu tiên mắc ca bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra). Đến nay, dịch bệnh đã xảy ra trên quy mô toàn quốc. Dịch COVID-19 được Chính phủ xác định là bệnh dịch truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ đại dịch toàn cầu, lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người.

Các biện pháp phòng, chống dịch: thực hiện theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, gồm: thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch; khai báo, báo cáo dịch; tổ chức cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh; tổ chức cách ly y tế; vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch; các biện pháp bảo vệ cá nhân; kiểm soát ra, vào vùng có dịch; huy động, trưng dụng các nguồn lực cho hoạt động chống dịch; hợp tác quốc tế trong hoạt động chống dịch; các biện pháp chống dịch khác trong thời gian có dịch.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc tiếp nhận, cách ly, theo dõi, điều trị người mắc bệnh: bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương, bệnh viện trong ngành Công an, Quân đội và các bệnh viện khác có điều kiện; bệnh viện dã chiến (khi được huy động).

3. CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TỐI ĐA 70% QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH CẤP TỈNH ĐỂ THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày 30/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 437/QĐ-TTg về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19.

Cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương như sau: Đối với các tỉnh miền núi, Tây Nguyên, ngân sách trung ương hỗ trợ 70% mức ngân sách Nhà nước thực chi theo quy định. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn lại: Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương từ 50% trở lên chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện.

Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%: Ngân sách trung ương hỗ trợ 30% phần hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách còn lại thì ngân sách trung ương hỗ trợ 50% phần hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước. Các địa phương sử dụng tối đa 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương, tối đa 70% Quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh để thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.

Trường hợp các địa phương chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở mức độ lớn, nếu phần ngân sách địa phương đảm bảo vượt quá nguồn lực của địa phương, gồm: 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương (bao gồm cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) và 70% Quỹ dự trữ tài chính địa phương thì ngân sách trung ương sẽ bổ sung thêm phần chênh lệch vượt quá nguồn lực của địa

phương để các tỉnh, thành phố có đủ nguồn để thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, thực hiện phòng chống dịch Covid-19 và sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2020.

4. THỰC HIỆN CÁCH LY TOÀN XÃ HỘI TRONG 15 NGÀY KỂ TỪ NGÀY 01/4/2020

Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 0h ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc. Nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang và diệt khuẩn, khử khuẩn theo quy định. Mọi người chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, giữ khoảng cách 2m và không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nơi công cộng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu

trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Bộ Y tế, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phải thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực và bằng mọi giải pháp xử lý triệt để các “ổ dịch” tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Quán bar Buddha (TP Hồ Chí Minh); tranh thủ từng giờ, từng phút để truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, người qua lại “ổ dịch”; tiếp tục kêu gọi người dân đã qua lại các “ổ dịch” này khai báo y tế và yêu cầu liên hệ để được xét nghiệm. Yêu cầu Bộ Công an phối hợp với ngành y tế lập danh sách những người liên quan đến các hoạt động của Công ty Trường Sinh có nguy cơ lây nhiễm để theo dõi y tế, giám sát, cách ly, xử lý nhanh triệt để các nguồn lây dịch bệnh.

Các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng quyết định tạm thời đóng cửa các

cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ dành cho người qua lại từ 0h ngày 01/4/2020 trên tuyến biên giới Lào và Campuchia. Việc nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế trên các tuyến biên giới đường bộ sẽ được kiểm soát chặt chẽ, mọi người nhập cảnh từ Lào, Campuchia đều phải cách ly tập

trung 14 ngày. Bên cạnh đó, kết quả xét nghiệm dương tính ở các địa phương cũng sẽ được Bộ Y tế tổng hợp, công bố 02 lần/ngày.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ ngày 31/3/2020.

VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

5. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHO VAY TÁI CẤP VỐN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỂ KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN DO TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19

Đây là nội dung được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua tại Chỉ thị 02/CT-NHNN ngày 31/3/2020 về các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, ngành ngân hàng tập trung thực hiện các giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, ổn định kinh tế vĩ mô; tập trung tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất kinh doanh; đáp ứng kịp thời, đầy đủ vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là để khôi phục và duy trì sản xuất cho các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các đơn vị tại Ngân hàng Nhà nước trung ương sẽ cho vay tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng để thực hiện các chương trình theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ

xấu dưới các hình thức tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của VAMC.

Các đơn vị Ngân hàng Nhà nước trung ương điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ; giám sát chặt chẽ việc thực thi giám lãi suất của tổ chức tín dụng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và chủ trương của Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất kinh doanh; thường xuyên theo dõi, đánh giá diễn biến và tác động của dịch bệnh đối với khả năng tăng trưởng tín dụng toàn ngành để xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng đối với các tổ chức tín dụng nhằm đáp ứng đầy đủ kịp thời vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, nhất là các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn tiếp tục vay mới khôi phục sản xuất; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Tiếp theo, Ngân hàng Nhà nước trung ương sẽ trực tiếp làm việc với Chủ tịch Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Tổng giám

đốc các tổ chức tín dụng để đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi các khoản vay cũ, giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN và cho vay mới với lãi suất ưu đãi.

Đáng chú ý, Thống đốc yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động rà soát, cắt giảm các chi phí hoạt động, đặc biệt là chi lương, thưởng, kịp thời điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính phù hợp với thực tế trước khi tổ chức đại hội cổ đông, trước mắt không chia cổ tức bằng tiền mặt để tập trung nguồn lực giảm mạnh lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện nay và các khoản cho vay mới.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ ngày 31/3/2020.

6. CÁC BỆNH VIỆN CHUẨN BỊ SẴN PHƯƠNG ÁN CHO TÌNH HUỐNG DỊCH BỆNH LAN RỘNG

Đây là nội dung được Bộ Y tế thông qua tại Chỉ thị 06/CT-BYT về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở y tế ngày 28/3/2020. Hiện nay tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, để ngăn chặn, kiểm soát, hạn chế dịch Covid-19 lan rộng trong cộng đồng, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế ngành, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ:

Hạn chế số công ra, vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và bố trí đo thân nhiệt cho tất cả những người vào cổng bệnh viện. Thực hiện các

hình thức đặt hẹn khám bệnh qua phương tiện truyền thông, Internet để giảm tối đa số lượng người bệnh tới khám, chờ khám cùng một thời điểm, bảo đảm người bệnh ngồi chờ khám cách xa nhau khoảng cách ≥ 2 mét.

Hạn chế tổ chức ăn tập trung tại khoa dinh dưỡng và bảo đảm khoảng cách tiếp xúc ≥ 2 mét giữa những người tiếp xúc; yêu cầu tất cả mọi người ra vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải đeo khẩu trang; đặt dung dịch sát khuẩn rửa tay nhanh tại các vị trí thuận lợi cho người bệnh và nhân viên y tế.

Các bệnh viện chuẩn bị đầy đủ, trang thiết bị, thuốc, vật tư tiêu hao. Chuẩn bị sẵn phương án cho tình huống dịch bệnh lan rộng trên địa bàn. Bảo đảm đầy đủ trang thiết bị phòng hộ cho nhân viên y tế. Có phương án cách ly đối với nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh và kiểm soát các đơn vị, cá nhân thực hiện các dịch vụ từ bên ngoài như giặt là, bảo vệ, dọn vệ sinh... các quầy bán hàng trong bệnh viện.

Khi phát hiện một trường hợp người bệnh, nhân viên y tế bị nhiễm mà không phải là người bệnh đến khám phát hiện hay nhân viên y tế tại các khoa cách ly điều trị Covid-19, báo cáo cơ quan quản lý có thẩm quyền, đồng thời lập tức cách ly tạm thời toàn bộ khoa bao gồm cả người bệnh và người nhà người bệnh cùng nhân viên y tế; lập danh sách toàn bộ người tiếp xúc gần để thực hiện việc cách ly; tạm dừng việc tiếp nhận bệnh nhân. Nếu có xảy ra lây nhiễm chéo trong bệnh viện lập tức dừng

toàn bộ việc tiếp nhận người bệnh trừ trường hợp cấp cứu và thực hiện cách ly toàn bệnh viện. Các khoa có điều trị người bệnh nặng thực hiện cách ly tuyệt đối. Phối hợp với Chính quyền địa phương thực hiện việc cách ly và hỗ trợ cho việc cách ly. Thực hiện việc xét nghiệm đối với nhân viên y tế và xét nghiệm bệnh nhân, người nhà người bệnh khi cách ly, xét nghiệm nhân viên y tế ở những khu vực dễ có nguy cơ lây nhiễm và khu điều trị người bệnh nặng. Nếu có xảy ra lây nhiễm chéo trong bệnh viện lập tức dừng toàn bộ việc tiếp nhận người bệnh trừ trường hợp cấp cứu và thực hiện cách ly toàn bệnh viện.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ ngày 28/3/2020.

7. TỔ CHỨC XÉT XỬ ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI TRỐN CÁCH LY, KHÔNG KHAI BÁO Y TẾ

Để góp phần ngăn chặn sự gia tăng phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong thời điểm hiện nay, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành công văn số 45/TANDTC-PC về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hướng dẫn áp dụng pháp luật và tổ chức xét xử đối với một số hành vi vi phạm pháp luật phổ biến có đủ yếu tố cấu thành tội phạm trong phòng, chống dịch bệnh như sau:

Theo quy định của Bộ luật Hình sự, người đã được thông báo mắc bệnh; người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng có dịch bệnh Covid-19 đã được thông báo cách ly thực hiện một trong các hành vi sau đây gây lây truyền dịch bệnh Covid-

19 cho người khác thì bị coi là trường hợp thực hiện “hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” và xử lý về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người: trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly; không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối.

Người chưa bị xác định mắc bệnh Covid-19 nhưng sống trong khu vực đã có quyết định cách ly, quyết định phong tỏa thực hiện một trong các hành vi sau đây gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người theo quy định như: trốn khỏi khu vực bị cách ly, khu vực bị phong tỏa; không tuân thủ quy định cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly; không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối.

Chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ (như quán bar, vũ trường, karaoke, dịch vụ mát-xa, cơ sở thẩm mỹ...) thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan, người có thẩm quyền, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người theo quy định.

Người có hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông

thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid-19, gây dư luận xấu thì bị xử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái pháp thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Trong quá trình xét xử cần có phương án tuyên truyền phù hợp

(như đưa thông tin, hình ảnh, bài viết, phóng sự... về việc xét xử vụ án trên các phương tiện thông tin đại chúng) để bảo đảm công tác giáo dục, phòng ngừa chung.

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ, THU CHI TÀI CHÍNH CHO CÔNG TÁC TỔ CHỨC LỄ HỘI VÀ TIỀN CÔNG ĐỨC, TÀI TRỢ CHO DI TÍCH VÀ HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI

Để việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản dâng cúng, công đức, tài trợ phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, không ép buộc, không lợi dụng việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản dâng cúng, công đức, tài trợ nhằm mục đích trục lợi cá nhân, phục vụ lợi ích nhóm; không được dâng cúng, công đức, tài trợ và không được tiếp nhận các khoản dâng cúng, công đức, tài trợ có mục tiêu, ý nghĩa hoặc kèm theo các điều kiện làm sai lệch bản chất, nội dung, ý nghĩa lịch sử, giá trị văn hóa, truyền thống của lễ hội; xâm hại kiến trúc di tích, danh lam thắng cảnh; độc hại, nguy hiểm đối với môi trường, sức khỏe của con người; mê tín, dị đoan, cờ bạc và vi phạm pháp luật khác. Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn việc quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Hiện Bộ đang lấy ý kiến góp ý

của nhân dân và các bộ, ngành, địa phương có liên quan để hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ.

Theo dự thảo, việc dâng cúng, công đức, tài trợ của tổ chức, cá nhân cho các di tích, hoạt động dịch vụ trong lễ hội, di tích được thực hiện thông qua các hình thức: Bằng tiền (Việt Nam đồng hoặc ngoại tệ); bằng hiện vật bao gồm kim loại quý, đá quý; bằng tài sản phi vật chất như ngày công lao động trông nom, bảo vệ, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo, xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị, vệ sinh môi trường, và các công tác khác.

Dự thảo quy định rõ về quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và hoạt động lễ hội. Theo đó, nội dung sử dụng tiền, tài sản dâng cúng, công đức, tài trợ cho công tác tổ chức lễ hội và hoạt động lễ hội bao gồm: Hoạt động của Ban tổ chức lễ hội; bồi dưỡng cho những người được trưng tập, ban tổ chức lễ hội, phục vụ trực tiếp các hoạt động của di tích vào các dịp lễ hội và tham gia kiểm đếm, chăm công, giám định và giám sát; công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá lễ hội, di tích... Đối với quản lý tiền, tài sản dâng cúng, công đức, tài trợ cho di tích, dự thảo nêu rõ: Để bảo

đảm nguyên tắc công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận các khoản dâng cúng, công đức, tài trợ, cơ quan, đơn vị quản lý di tích thành lập Tổ tiếp nhận các khoản dâng cúng, công đức, tài trợ. Tổ tiếp nhận có trách nhiệm định kỳ hàng năm công bố thông tin công khai về việc tiếp nhận các khoản dâng cúng, công đức, tài trợ (các khoản dâng cúng, công đức tài trợ của từng tổ chức, cá nhân); cung cấp thông tin theo yêu cầu của các cơ quan chức

năng. Nội dung sử dụng tiền, tài sản dâng cúng, công đức, tài trợ bao gồm: Chi phí hương hoa, lễ vật, phẩm vật, đèn nhang dâng cúng hàng ngày tại di tích; bồi dưỡng cho những người được trưng tập, phục vụ trực tiếp các hoạt động của di tích và tham gia các công việc thường trực, kiểm đếm, chăm công, giám định và giám sát; công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường tại di tích.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Hỏi: Các cửa hàng hoạt động kinh doanh, dịch vụ không đóng cửa theo yêu cầu phòng, chống dịch SARS-CoV-2 sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 17, Nghị định 101/2010/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 30/9/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch có quy định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng khi dịch đang lưu hành là dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A và được cơ quan y tế có thẩm quyền xác định đường lây truyền của dịch bệnh là đường hô hấp, nguy cơ lây truyền ở mức độ cao.

Việc xử phạt đối với các cơ sở kinh doanh không thực hiện theo yêu cầu tạm đóng cửa của cơ quan có thẩm quyền được quy định tại Khoản

4, Điều 11, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 14/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế là phạt tiền từ 05-10 triệu đồng.

2. Hỏi: Đối với những trường hợp cố tình tụ tập đông người ở vùng dịch SARS-CoV-2 sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo Khoản 6, Điều 11, Nghị định 176/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 14/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có nêu rõ phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với các hành vi sau đây:

- Không thực hiện yêu cầu kiểm tra và xử lý y tế đối với phương tiện vận tải trước khi ra khỏi vùng có dịch trong tình trạng khẩn cấp về dịch;

- Không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch;

- Đưa người, phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch tại vùng được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch;

- Không thực hiện quyết định buộc tiêu hủy động vật, thực phẩm, thực vật và các vật khác có nguy cơ làm lây lan bệnh dịch sang người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch.

3. Hỏi: *Hình thức xử phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang tại nơi công cộng từ ngày 16/3/2020?*

Trả lời: Theo Thông báo 98/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 14/3/2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc (cả đối với người Việt Nam, người nước ngoài) tại nơi công cộng từ ngày 16/3/2020. Hành vi không đeo khẩu trang tại nơi công cộng sẽ bị xử phạt theo điểm a, Khoản 1, Điều 11, Nghị định Nghị định 176/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 14/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế là cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000-300.000 đồng.

4. Hỏi: *Người lao động bị cách ly vì dịch SARS-CoV-2 sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm như thế nào?*

Trả lời: Theo Công văn số 422/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 13/02/2020 về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động bị buộc thực hiện biện pháp cách ly y tế phòng dịch viêm đường

hô hấp cấp chủng mới Corona thì đối với những người bị cách ly y tế để phòng dịch theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được hưởng chế độ ốm đau trong thời gian cách ly. Theo đó, tại Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người lao động sẽ được nghỉ chế độ ốm đau:

- 30 ngày/năm nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm;

- 40 ngày/năm nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

- 60 ngày/năm nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên mà làm việc trong điều kiện bình thường.

Với những ngành nghề, công việc nặng nhọc, độc hại thì được nghỉ thêm 10 ngày/năm. Mức hưởng chế độ ốm đau được tính theo tháng và bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Nếu nghỉ theo ngày thì mức trợ cấp ốm đau một ngày bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 24 ngày./.